

**Tập 39 “Ngôi sao tình yêu” phát sóng trên kênh HTV7 mà i đây đang thu hút s... quan tâm
l... n c... a khán giả khi l... n đ... u tiên MC ch... ng trình m... ng th... ng m... t ng... i ch... i trên sóng
truy... n hình vì cô gái này nói đ... i v... c đ... c thân đ... l... t vào vòng cu... i show h... n hò.**

Theo đó, nhân vật chính trong tập này là quán quân cuộc thi “Siêu mẫu thi trang 2018” có
ngoại hình điển trai lai Thái Lan tên Nguyễn Sơn Hoàng, 22 tuổi.

"Tôi quê ở Hà Nội nhưng đang làm việc tại Sài Gòn. Tôi là người vui tính, mau mắn mau miệng.
Công việc hiện tại của tôi là người mẫu kiêm diễn viên. Tôi tập tập rất sớm nhưng mãi chưa có
người yêu vì duyên chưa tới. Có nhiều fan nữ gửi gắm tình cảm nhưng tôi chưa thể yêu ai phù hợp
với mình", nam người mẫu nói.



Sơn Hoàng.

Theo luật chơi của chương trình, có 5 cô gái giụa mọt bọ c ra giụa thiụa bọ n thân cho Sọ Họng lả chọ n. Cuụa cùng nam ngườ i mụa đã quyế t đờ nh chọ n Tờ My, 23 tuờ i, sinh viên Đờ i hỏ c Y đờ c Thành phỏ Hỏ Chí Minh, ngành Đờ u đờ ng đờ khoa.

Trên sân khỏ u, Tờ My cho biế t cô quờ Tiờ n Giang, không có thỏ i gian đờ yêu nhiụa vì khỏ i đờ ng bài vờ rỏ t nhiụa, vì thỏ cô muờ n tìm cho mình mọt cỏ hỏ i mỏ i trỏ c khi ra trỏ ng.

“Gia đờnh tôi cũng có đờ u kiờ n, em cũng hay đờ làm thỏ m bỏ ng cách đờng vai quỏ n chúng trong quỏ ng cáo. Tôi mê ngỏ thuế t tỏ nhỏ nhỏ ng không có đờ u kiờ n theo đờ i nó.

Bên cỏ nh đờ, Tờ My cũng không quên tán tỏ nh Sọ Họng bỏ ng nhỏ ng câu nỏ đờ y ngỏ t ngỏ o.

Thỏ m chí cô còn khỏ ng đờ nh rỏ ng: “Tôi muờ n quen mọt ngườ i chín chỏ n và tôi phỏ i hỏ c đờ c gì tỏ ngườ i đờ đờ trau đờ i bọ n thân cỏ a tôi hỏ n chỏ không phỏ i là quen cho vui”.

Tuy nhiên, ngoườ i hờnh cỏ a Tờ My lỏ i vỏ p phỏ i nhiụa ý kiờ n trái chiụa và mọt sỏ ngườ i cho rỏ ng cô không tỏ ng xỏ ng vỏ i Sọ Họng. Mỏ c dù vỏ y nam ngườ i mụa lỏ i khỏ ng đờ nh rỏ ng: “Tôi thỏ y cô y bờnh thỏ ng, tôi muờ n chỏ n cho mình cô gái thoỏ i má i đờ tôi có thỏ cỏ t giỏ cho riờng mình. Tôi không ngỏ i khoỏ ng cách vỏ đờ a lí”. Do đờ khi đờ c hai MC hỏ i lỏ i có muờ n đờ i quyế t đờ nh không, Sọ Họng vỏ n kiờn quyế t không đờ i, dù 4 cô còn lỏ i khá xinh.




